

ที่ สปสช. ๙.๓๗ / ๖๒๘๕

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการ
ภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับเขต	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ให้กับหน่วยบริการเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อนำเงินไปจัดหา จัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการ นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ขอแจ้งแผนการบริหารเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒,๓) ทั้งนี้ สปสช.กำลังดำเนินการโอนเงินให้หน่วยบริการ และขอความร่วมมือในการกำกับ
ติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุรินทร์ มาลีหวล)

ผู้อำนวยการเขต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง


กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๘๖ ๔๓๑๓-๑๙ โทรสาร ๐ ๓๘๘๖ ๔๓๑๙ - ๒๐

ผู้ประสานงาน : นายทวิสิทธิ์ สัมครสมาน มือถือ ๐๘๕ ๒๑๒ ๘๗๘๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thaweesit.s@nhso.go.th

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑</p> <p>แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ เขต หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒,๓ ได้ที่ QR CODE นี้</p> 
<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒</p> <p>แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ จังหวัด หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓</p> <p>แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ หน่วยบริการ หน่วยบริการภาครัฐสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	